

# ด่วนที่สุด



ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๓๓๕๖

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการและประเด็นการประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๘๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน บัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นการประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๘๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้พิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

## บัญชีแนบท้าย

๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔. ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๕. นายอำเภอทุกอำเภอ
๖. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๗. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ข้อสั่งการและประเด็นการประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๑๘๐/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ศปก.อำเภอ ศปก.ตำบล และ ศปก.ทন/ศปก.ทม. ควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอให้ได้ภายใน ๑๔ วัน และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่	นายอำเภอทุกอำเภอ
๒	๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit) ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมอบให้ ศปก.อำเภอ ใช้ตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่และนำเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุด ๒.๒ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมกับ ศปก.อำเภอ ในการใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit)	๑. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ๒. นายอำเภอทุกอำเภอ ๓. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๓	ให้เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK: Antigen Test Kit) ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เร่งตรวจเชิงรุกในพื้นที่ตลาดทุกแห่งที่มีการแพร่ระบาดเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุด	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๔	ให้อำเภอทุกอำเภอจัดตั้ง Community Isolation (CI) โดยต้องมีจำนวนเตียงอย่างน้อยอำเภอละ ๑๐๐ เตียง หากเป็นอำเภอที่มีประชากรจำนวนมากและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้พิจารณาเพิ่มจำนวนเตียงตามความเหมาะสมและสถานการณ์	นายอำเภอทุกอำเภอ
๕	ให้เทศบาลนครเชียงใหม่จัดตั้ง Community Isolation (CI) สำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน ๑,๐๐๐ เตียง และเร่งตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว	นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๖	ให้อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแมริม และอำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางสาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล อาทิ จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีน ระบบการบริหารจัดการในการรักษาผู้ติดเชื้อ ระบบการค้นหาผู้ติดเชื้อ การกักกัดูแลและเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่	๑. นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ๒. นายอำเภอดอยเต่า ๓. นายอำเภอแมริม ๔. นายอำเภอแม่แตง
๗	คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์อนุญาตให้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศประเภทรายการโทรทัศน์ (เรียลลิตี้) เรื่อง BTJP S๒ จากสาธารณสุขรัฐสิงคโปร์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณะถ่ายทำจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน มีสถานที่ถ่ายทำในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ แมริม แม่แตง สันทราย และสันกำแพง ดังนั้น ขอให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประสานกับ ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ศปก.อ.แมริม ศปก.อ.แม่แตง ศปก.อ.สันทราย ศปก.อ.สันกำแพง ในการติดตามและกักกัดูแลการถ่ายทำให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค	๑. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ๒. นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓. นายอำเภอแมริม ๓. นายอำเภอแม่แตง ๔. นายอำเภอสันกำแพง ๕. นายอำเภอสันกำแพง